

Trước bối cảnh dịch Covid-19 tác động rất lớn đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh để chia sẻ khó khăn, đồng hành cùng DN và người dân vượt qua đại dịch, ngành ngân hàng đã triển khai nhiều biện pháp nhằm cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí; giữ nguyên nhóm nợ...

▶ Minh Đức



Cam kết giảm thêm 20.300 tỷ đồng lãi suất cho vay để đồng hành cùng DN vượt qua Covid

Ngoài các biện pháp cơ cấu các khoản nợ, lãi đến hạn và không chuyển nhóm nợ, thì việc giảm lãi suất cho vay cũng là một trong những giải pháp thiết thực hỗ trợ các DN. Thực tế thời gian qua, các ngân hàng đã tích cực giảm lãi trực tiếp, gián tiếp cho các khoản vay cả cũ và mới. Theo thống kê sơ bộ, kể từ khi dịch bùng phát năm 2020 đến nay, tổng số chi phí giảm lãi cho DN và nền kinh tế của các tổ chức tín dụng (TCTD) khoảng 18.830 tỷ đồng. Tuy nhiên, trước bối cảnh nền kinh tế tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn hiện nay, việc giảm thêm lãi suất cho DN là giải pháp rất căn cơ và cần thiết. Để thực hiện điều này, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chỉ đạo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam kêu gọi 16 ngân hàng thương mại có quy mô lớn thống nhất đồng thuận cam kết giảm thêm khoảng 20.300 tỷ đồng lãi suất cho vay. Con số chi phí hỗ trợ thực tế tùy thuộc quy mô mỗi ngân hàng và từng đối tượng khách hàng. Song chủ yếu thông qua 2

cách là, tiết giảm chi phí hoạt động và chia sẻ từ nguồn lợi nhuận. Từ nay đến cuối năm, bên cạnh yêu cầu các ngân hàng báo cáo thường xuyên kết quả, NHNN sẽ giám sát việc giảm lãi suất của các ngân hàng để đảm bảo thực hiện theo cam kết.

Theo NHNN, việc triển khai quyết liệt giảm lãi suất lần này của các ngân hàng là thể hiện trách nhiệm cao đối với xã hội và thực hiện tinh thần của Thủ tướng Chính phủ trước sự cấp bách của nền kinh tế nói chung, DN nói riêng. Để thực hiện vai trò chủ đạo, gần đây 4 ngân hàng thương mại nhà nước gồm VietinBank, Agribank, BIDV, Vietcombank đã cam kết và sẵn sàng dành thêm 1.000 tỷ đồng để giảm lãi suất cho vay đối với các DN, người dân tại các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch, cũng như các tỉnh, TP phải thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ như TP HCM, Bình Dương...

Bên cạnh giảm lãi suất, NHNN cũng đã và đang chỉ đạo các TCTD triển khai giảm các loại phí thanh

toán, chuyển tiền, dịch vụ tiền tệ tín dụng khác cho DN. Ước tính tổng số phí mà các TCTD giảm cho khách hàng trong thời gian vừa qua khoảng 1.100 tỷ đồng. Thời gian tới, NHNN chỉ đạo các tổ chức trung gian thanh toán tiếp tục giảm phí, tạo thuận lợi để các ngân hàng thương mại giảm thêm phí hỗ trợ cho khách hàng.

Ngoài ra, một trong những gói hỗ trợ đang được NHNN tích cực triển khai là gói hỗ trợ an sinh xã hội 26 nghìn tỷ đồng. Theo NHNN, rút kinh nghiệm từ gói 62 nghìn tỷ đồng trước đó, gói hỗ trợ lần này đã đi vào cuộc sống khả trương hơn, quyết liệt hơn. Bên cạnh đó, NHNN cũng theo dõi chặt chẽ, chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội gấp rút triển khai, với tinh thần vương mặc đến đâu tháo gỡ đến đó. Theo thống kê, đến nay Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân được khoảng 150 tỷ đồng. Tuy nhiên, do đây là chính sách ưu tiên, ưu đãi nên vẫn phải đảm bảo nguyên tắc tránh lợi dụng chính sách để trục lợi. Do đó, ngành ngân hàng rất mong có sự phối hợp của các bộ ngành, nhất là chính quyền địa phương, để đảm bảo giải ngân đúng đối tượng hiệu quả ■

Hương ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà Nước và Chính phủ với tinh thần đoàn kết và truyền thống “Thương người như thể thương thân”, từ năm 2020 tới nay, tập thể cán bộ công nhân viên chức ngành ngân hàng đã dành trên 1.550 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng chống Covid-19, mua thiết bị y tế, sinh phẩm chuẩn đoán Covid-19... Bên cạnh đó, NHNN đã vận động các ngân hàng thể hiện quyết tâm chung tay thực hiện mục tiêu của Bộ Chính trị và Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin (theo Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ), với tổng số tiền ủng hộ cho quỹ vắc xin là khoảng 750 tỷ đồng. Ngoài ra, NHNN đã chỉ đạo Vietcombank phối hợp với Báo Tuổi trẻ tham gia chương trình “Nghĩa tình mùa dịch”, tặng cho người dân, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong các khu cách ly, phong tỏa trên địa bàn TP HCM những “giò quà tình nghĩa” gồm: gạo, dầu ăn, nước mắm, nhằm giúp công nhân có thêm thông tin về giải pháp phòng, chống bệnh...